



ประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ตั้งแต่ลำดับที่ ๒ - ๙ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เกณฑ์การตัดสิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ดังนี้

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๐๐๑	๒๐๐๐๕๘	นางสาวชูไวยะห์ มาน๊ะ
๐๐๒	๒๐๐๑๐๙	นางสาวอัญชลี อ่องสุทธิ
๐๐๓	๒๐๐๐๙๐	นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วหล้า

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

วิธีการคัดเลือกจะใช้วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยใช้แบบประเมินบุคคล
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการ
สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้

๑) ประสพการณ์ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและการสัมภาษณ์
เพื่อประเมินความเหมาะสม เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และประสพการณ์
ทางการศึกษา ทางการงานที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (๓๐ คะแนน)

๒) ความคิดสร้างสรรค์ สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ เช่น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหาแก้ปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ (๓๐ คะแนน)

๓) สมรรถนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ พิจารณาจากคุณลักษณะส่วนตัว บุคลิกลักษณะ ส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่นบุคลิกภาพท่วงท่าวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ ความประพฤติและอุปนิสัย การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ ทักษะคิดและแรงจูงใจ ความต้องการและแรงจูงใจในการทำงาน ความกระตือรือร้น อุทิศตน จริยธรรม และคุณธรรม แนวความคิด และความเชื่อที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงาน ของทางราชการ (๔๐ คะแนน)

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จะต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน เวลา สถานที่	กิจกรรมการประเมิน	หมายเหตุ
วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมสำนักงานสภา เกษตรกรแห่งชาติ (ห้อง ๑) อาคารวชิราวุฒีสถาบัน ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ	สัมภาษณ์เพื่อประเมินความ เหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน ๐๐๑ - ๐๐๓

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจะประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ในวันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่เว็บไซต์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ www.nfc.or.th ทั้งนี้ กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ว่าที่ ร.ต.



(สมพูนทรัพย์ กล่าววิกรม)
เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ